

ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ QUAO
ĐẢNG ỦY Y TẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gò Quao, ngày 08 tháng 6 năm 2021

*

Số: 15 -CV/ĐU
Về việc chỉ đạo triển khai Chi thị
số 07-CT/TU, ngày 04/6/2021 của Tỉnh ủy

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Y tế;
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Y tế nhận được Công văn số 89-CV/VPHU, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chi thị số 07-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân (*gửi kèm Công văn số 89-CV/VPHU, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chi thị số 07-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*).

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ triển khai Chi thị số 07-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đến tất cả đảng viên trong chi bộ.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy (*qua đ/c Hồ Văn Chính Đảng ủy viên phụ trách công tác Tổ chức*).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Lưu Văn Hiến

HUYỆN ỦY GÒ QUAO
VĂN PHÒNG

*

Số 89-CV/VPHU
Truyền đạt ý kiến chỉ đạo
của đ/c Bí thư Huyện ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gò Quao, ngày 07 tháng 6 năm 2021

- Kính gửi:* - Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Thành viên Ban Chi đạo 35 của Huyện ủy,

Thường trực Huyện ủy nhận được Chi thị số 07-CT/TU, ngày 04-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân (*có văn bản gửi kèm*).

Ngày 07-6-2021, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo: Sao gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc; thành viên Ban Chi đạo 35 của Huyện ủy, biết đề quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện; đồng thời triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Văn phòng Huyện ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đến các đồng chí, cơ quan, đơn vị biết đề thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lãnh đạo và Chuyên viên VPHU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trang Hồng Nghĩa
Trang Hong Nghia@TUKienGiang

Trang Hồng Nghĩa

TỈNH ỦY KIÊN GIANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kiên Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

*
Số 07-CT/TU

CHỈ THỊ

**đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân**

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Trong thời gian qua, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục, cùng với công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện khá tốt. Qua đó, góp phần nâng lên nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị thực tiễn, bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng; việc biên soạn nội dung tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng; hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục còn bất cập, chưa hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế; tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể còn ít, hiệu quả thấp, sự hiểu biết của nhân dân về nội dung nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế. Mặt khác, thời gian gần đây, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng và những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh giành độc lập,

thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, chúng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, bóp méo, thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội và những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc lợi dụng những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, xúi giục nhân dân tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để không ngừng nâng lên nhận thức sâu sắc về những giá trị cốt lõi, bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng, đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc về xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấy rõ trách nhiệm, gương mẫu học tập, nghiên cứu và tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trước hết là tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tập trung tuyên truyền, giáo dục những nội dung cơ bản, cốt lõi nền tảng tư tưởng của Đảng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó củng cố niềm tin vững chắc vào chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao sức đề kháng, không bị kích động, lôi kéo, hoài nghi, hoang mang trước những thông tin xấu, độc, xuyên tạc.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp